

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การทองเที่ยว)



นายอนันต์ เกตรา เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ปัจจุบัน อายุ ๗๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ในเครือ เกตรา กรุ๊ป ได้แก่ บริษัท เบนซ์เกตรา จำกัด บริษัท โตโยต้า เกตรา จำกัด บริษัท ดำรงทรัพย์มาสด้า จำกัด บริษัท เกตรา คาร์เรนท์ เซนเตอร์ จำกัด บริษัท ธัญบุรี ฮอนด้าคาร์ลิส จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกตรารุ่งเรือง บริษัท ทรัพย์บางพูน จำกัด และบริษัท ทรัพย์กานดา จำกัด

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้มีความบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภายในจังหวัดปทุมธานี อาทิ การจัดทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี การจัดทำวิดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี การสนับสนุนการเปิดแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดศาลเจ้า นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีของสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาฉนวน และเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายวิจิตร วิชัยสาร) เพื่อส่งเสริมและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอ ทางด้านพระพุทธศาสนา ด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมด้านการกีฬาของจังหวัดปทุมธานี

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนในการเป็นสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะศิลปศาสตร์ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การทองเที่ยว) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป